

THÔNG BÁO

BUỔI NHÓM TƯỢNG NHỚ ANH BENSON PHILLIPS

Một gương mẫu cho các tín đồ trong lời nói, cách cư xử, tình yêu, đức tin và sự thuần khiết

Anh Benson Phillips thân yêu của chúng ta, là người đã phụng sự thế hệ của mình do sự thảo luận của Đức Chúa Trời và đã hoàn thành cuộc đua của mình và chức vụ mà anh đã nhận được từ Chúa Jesus, đã về với Chúa yêu dấu của chúng ta vào Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022, tại Fort Worth, Texas. Gần tám thập kỷ của cuộc đời Cơ đốc và nếp sống hội thánh của anh là chứng cứ về những gì Chúa đã làm trong và qua các ân tứ của Ngài cho Thân thể vinh hiển của Ngài. Anh thực sự là một khớp nối của sự cung ứng phong phú cho nhiều thánh đồ, nhiều hội thánh, và thậm chí cho nhiều quốc gia trên khắp đất. Chúng ta chắc chắn sẽ tưởng nhớ đến người anh thân yêu của chúng ta cách cá nhân, và chúng ta sẽ tưởng nhớ đến sự phụng sự của anh, sự dẫn dắt của anh, sự làm hoàn hảo của anh và sự bao bọc của anh trong công tác thuộc sự khôi phục của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cũng rất được an ủi vì chúng ta sẽ gặp anh Benson trong sự phục sinh dẫn đến sự sống với Chúa Jesus Christ thân yêu của chúng ta. Hallelujah! Hallelujah!

Để dâng cho Chúa vinh quang đầy trọn mà Ngài đã vận hành trong anh Benson, chúng tôi muốn có hai buổi nhóm tưởng niệm, gồm đầy những lời nói tốt cho Chúa về những gì mà Ngài đã làm qua đời sống và sự phụng sự của anh. Chúng tôi trông mong nơi Chúa rằng những thời gian này sẽ cho nhiều người trong chúng ta có cơ hội để phát biểu lời xây dựng và động viên, an ủi gia đình của anh và cho tất cả các thánh đồ trong các hội thánh ở trong sự khôi phục của Chúa.

Buổi nhóm sau đây đặc biệt dành cho gia đình và các thánh đồ ở Texas và các vùng lân cận, với những lời chia sẻ và lời chứng:

Ngày giờ: **Chúa nhật, ngày 11 tháng 9 năm 2022, 2:30 chiều (giờ Texas)**

Địa điểm: **Hội thánh tại Irving và trung tâm nhóm họp LSM
3600 Esters Road, Irving, Texas 75062**

Buổi nhóm sẽ được phát sóng trực tiếp tại www.memorial-meeting.org

Buổi nhóm sau đây dành cho dành cho tất cả các thánh đồ và các hội thánh ở khắp mọi nơi, với những lời chứng cụ thể từ lòng tri ân từ khắp nơi trên đất:

Ngày giờ: **Chúa nhật, ngày 9 tháng 10 năm 2022, 2:30 chiều (giờ California)
(ngay sau kết thúc ITERO tháng 10 năm 2022)**

Địa điểm: **Trung tâm hội đồng LSM, Anaheim, California**

Buổi nhóm sẽ được phát sóng trực tiếp tại www.memorial-meeting.org, và sẽ được lưu lại để xem sau

Buổi an táng được tổ chức trong gia đình như sau:

Thời gian: *Thứ Hai, ngày 10 tháng 10 năm 2022, lúc 11 giờ sáng*

Địa điểm: *Grace Terrace thuộc Rose Hills Memorial Park, Whittier, California.*

Muốn gửi email bày tỏ lòng tri ân cho gia đình anh Benson, xin gửi đến: bensonphillips@lsm.org.

Cập nhật về các sự kiện trên sẽ được đăng trên www.memorial-meeting.org